



โครงการสัมมนา

คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดำเนินการ (คกส.)

หัวข้อ “บทบาทและหน้าที่ของ คกส., ปัญหาอุปสรรค และการแก้ไข”

วันที่ ๓๐-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องเจ้าพระยา บอลรูม (อาคารโรงแรม ชั้น ๒) โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร

จัดโดย

สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

หลักการและเหตุผล

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดย สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) เป็นหน่วยงานกลางในการดำเนินงานส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนางานเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยให้ได้มาตรฐานสากล กำกับและดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถาบันต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนให้เป็นไปตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ แผนกลยุทธ์แห่งชาติ และพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘

สพสว.วช. ได้ตระหนักและให้ความสำคัญของคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดำเนินการ (คกส.) จึงได้จัดทำมาตรฐานคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดำเนินการ (มคกส.) ขึ้น เพื่อผลักดันให้แต่ละสถาบันแต่งตั้ง คกส. และใช้เป็นหลักการในการดำเนินการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับมาตรฐานการเลี้ยง จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ แต่ประสบการณจากการดำเนินการตรวจประเมินและให้การรับรองมาตรฐาน คกส. มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ พบว่า คกส. ของหลายหน่วยงานยังไม่ให้ความสำคัญและไม่เข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของ คกส. ที่ต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ. สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยเฉพาะในการจัดทำแผนพัฒนาและขอตั้งงบประมาณให้มีสัตว์ สถานที่เลี้ยงสัตว์ และวัสดุอุปกรณ์ในการเลี้ยงและใช้สัตว์ให้เหมาะสมกับลักษณะงานวิจัยของสถาบัน นอกเหนือไปจากการพิจารณาโครงการขอใช้สัตว์ให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์ และมาตรฐานการเลี้ยงสัตว์

สพสว.วช. จึงเห็นควรจัดสัมมนาคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดำเนินการ (คกส.) ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑. เพื่อให้ผู้บริหาร และ คกส. ได้รับทราบและเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ที่สำคัญต่อการดำเนินงานตาม มาตรฐาน คกส. จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มาตรฐานการเลี้ยงสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และ พ.ร.บ. สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘

๒. เพื่อให้ผู้แทน คกส. ได้แลกเปลี่ยนสถานภาพปัจจุบัน ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานด้านการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของหน่วยงาน พร้อมร่วมกันให้ข้อคิดเห็นในการแก้ไขปัญหา

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

การกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบันต่างๆ ในประเทศไทยได้มาตรฐานสากล และมีผลงานเป็นที่ยอมรับ

ผู้เข้าร่วมประชุม

- คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดำเนินการ (คกส.) ของหน่วยงานที่มีการเลี้ยงและใช้สัตว์ทั่วประเทศ
- ผู้บริหารของหน่วยงานหรือสถาบันที่มีสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

จำนวนผู้เข้าอบรม

- ประมาณ ๓๐๐ ท่าน

วัน เวลา และสถานที่จัดประชุม

ระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องเจ้าพระยา บอลรูม (อาคารโรงแรม ชั้น ๒) โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.)

สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

โทรศัพท์ ๐๒ ๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๖๒๕ หรือ ๐๒ ๕๖๑ ๐๓๘๔ โทรสาร ๐๒ ๕๖๑ ๐๕๗๘

อีเมล: admin@labanimals.net

เว็บไซต์ www.labanimals.net

.....